

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/ตลาดหุ้น

วันที่: อังคาร 27 มีนาคม 2561

ปีที่: 24

ฉบับที่: 5936

หน้า: 15(ขวา)

Col.Inch: 42.08

Ad Value: 33,664

PRValue (x3): 100,992

ศิลป์: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เจาะกระดาน: เซิตเกมใหม่!



โมนิก้าและทีมงาน

monica.kaphoon@gmail.com

## เซิตเกมใหม่!

หากสำรวจดูอาการของตลาดหุ้นไทยไปทีละซีกจะเห็นว่า การขึ้นลงในแต่ละสัปดาห์ยังไม่มื่ออะไรเป็นจุดเปลี่ยน เพราะนักลงทุนสถาบันชอบสาดหุ้นตอนขึ้นมาแรงๆ ส่วนบรรดาแมงเม่ายังคงเล่นหุ้นแบบดีดซึ่ง ส่งผลให้ทุกอย่างยังดูวนไปวนมา ไม่มีอะไรต้องคิดนอกกรอบ เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆ สำหรับการเล่นหุ้นแบบเคาะสั้นๆ ไล่ละคะ

ยกเว้นพวกที่ซบดลงทุนยาวจริงๆ “โมนิก้า” มองเป็นข้อดีของการทยอยสะสมหุ้นเข้าพอร์ตเมื่ออ่อนตัวลงมา เพราะแนวดูของหุ้นหลายตัวเมื่อเทียบกับในอนาคต น่าจะสูงกว่าที่เป็นอยู่มากถึงเท่าตัว เดือนนี้มองการเล่นหุ้นอีก 3 เดือนข้างหน้ายังไม่มื่ออะไรน่าตื่นตัวที่ผ่านมา เพราะระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่แจ่มจริงๆ เหมือนพวกนกแก้วนกขุนทองส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวอยู่ในขณะนั้นะซี

เมื่อสภาพหลายอย่างยังไม่มื่ออะไรให้อุ่นใจ ดัชนีก็เลยแกว่งไปแกว่งมาตลอดเวลา โดยมีตัวแปรอยู่ที่บริเวณ 1,800 จุด และถ้าปล่อยให้ลึกลงไปอีกจะเห็นภาพการขึ้นของดัชนีอย่างรุนแรงในช่วงต้น ต่อจากนั้นจะเริ่มอืดๆ เมื่อไต่ขึ้นไปถึงบริเวณ 1,830 จุด ก่อนจะมีวันหัวลงมายืนที่ระดับ 1,760 จุดแบบไม่ทันตั้งตัว หลังจากนั้นจะเป็นจังหวะของการเซิตเกมใหม่ นะจะบอกให้

วันนี้ถึงไม่มีความจำเป็นต้องถามถึงเหตุผลที่ทำให้ดัชนีเปิดที่ 1,801.10 จุด บวกไป 6.89 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4:17 หมื่นล้านบาท เพราะทั้งหมดมันเป็นผลพวงจากเหตุการณ์ที่ “โมนิก้า” เล่าให้ฟังตั้งแต่จั่วหัวเริ่มแรก เมื่อจับทางการลงทุนได้คร่าวๆ แบบนี้ ก็คงเข้าใจสาเหตุที่ทำให้หุ้นบลูชิพบางตัวยังมีอาการอืดเป็นเรื่องเกลือ หรือบางตัวเริ่มเกิดอาการตัวโรยอย่าง ต่อเนื่องนะจ๊ะ

เหมือนกับในรายของ KBANK หลังจากทำราคาสูงสุดไว้ที่บริเวณ 245 บาทตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก หลังจากนั้นก็เด้งขึ้นไปเหยียบ

ราคาดังกล่าวได้อีกเลย ล่าสุดเห็นหุ้นยื่นเปิดที่ระดับ 222 บาท บวกไป 1 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 590 ล้านบาท “โมนิก้า” บอกได้ทันทีเหมือนกันว่า สองเดือนกว่าที่หุ้นเวียนไปมาในกรอบ 220-234 บาท จึงต้องถามผู้เล่นว่า วันนี้ใช่โอกาสของการเล่นรอบใหม่คะ

ส่วนในรายของหุ้นบัตรเครดิตดีพีพี นิยม KTC ยังคงเป็นหุ้นฮอตของนักลงทุนสถาบันไม่เสื่อมคลาย ราคาหุ้นถึงตั้งขึ้นจากระดับ 230 บาทแบบช้าๆ ก่อนวานนี้จะมาเปิดที่ 293 บาท บวกไป 15 บาท หรือขึ้นไป 5.40% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 923 ล้านบาท ยังคงเป็นซีกที่ต้องลุ้นระทึกไม่ใช่หน่อย เพราะเที่ยวก่อนก็ขึ้นมาแถว 297 บาทอย่างแข็งแรง สุดท้ายถูกทุบลงมาแบบไม่ปราณีปราศรัย น้องโมถึงพูดได้ทันทีว่า ห้ามกะพริบตาจ้า!

ผิดคาดอย่างไม่น่าเชื่อ จนถึงขนาดทำให้ “โมนิก้า” ต้องขยี้ตาอย่างแรง คงเป็นการขึ้นของหุ้นน้องใหม่ CMAN กระชากขึ้นมาเปิดที่ 4.56 บาท บวกไป 0.34 บาท หรือขึ้นไป 8% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 687 ล้านบาท เดือนมองเป็นซีกที่ทำให้ขาดทุนกำไรในมือเป็นระวิงกันเลยทีเดียว แต่ถ้ามองในมุมหนึ่งทำให้หุ้นร่วงลง 3 วันติด ก็ต้องระวิงพวกกองทุนตัวแสบสาดใส่ไว้บ้างนะตัวเอง

เช่นเดียวกับในรายของ BEC ตอนนี้อ่าถึงย่านบริเวณ 13 บาทให้แน่นกว่าเดิมหุ้นถึงเคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ ในรูป w-shape บริเวณดังกล่าวเป็นเวลานาน ล่าสุดเห็นหุ้นยื่นเปิดที่ 13.40 บาท บวกไป 0.40 บาท หรือขึ้นไป 3% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 556 ล้านบาท “โมนิก้า” รู้ได้ทันทีว่า หุ้นเตรียมทะยานขึ้นต่ออย่างแน่นอนแต่ต้องสะสมแรงซื้ออีกนิดหนึ่ง ถึงจะยกฐานใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างมั่นคง. สำเร็จหรือไม่? อยู่ที่วันนี้มีแรงซื้อเข้ามาเยอะขนาดไหนนะจ๊ะ

ส่วนรายที่ปั่นป่วนหนักเกินจะเหยียวยาวอย่าง HANA ยังคงเป็นซีกอันตรายสำหรับ

คนที่ “คิดช้า ทำช้า” เพราะหุ้นร่วงลงชนิดไม่มีวิ้วาวจะเด็งกลับขึ้นมาได้เลย แถมการลงเที่ยวนี้เป็นทางการลงยาวตั้งแต่ปลายปี 2560 ต่อเนื่องถึงปี 2561 ซึ่งตอนนั้นหุ้นยืนที่บริเวณ 52 บาท ขณะที่วันนี้หุ้นยื่นเปิดที่ระดับ 32.25 บาท ลบไป 1 บาท หรือลงไป 3% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 209 ล้านบาท มันน่ากลัวสุดๆ นะจะบอกให้

สำหรับรายที่เผลอเป็นไม่ได้ “โมนิก้า” ขอไฟท์ไปยังหุ้น TOA ราคาหุ้นไต่ระดับขึ้นอย่างร้อนแรงบางวัน ขณะที่บางวันก็ถูกเหยียดหนักเช่นกัน แต่ภาพใหญ่ของหุ้นยังเป็นลักษณะไซด์เวย์อืด วานนี้ถึงเห็นหุ้นขึ้นมาถนัดที่ระดับ 38 บาท บวกไป 1.75 บาท หรือขึ้นไป 4.80% ด้วยมูลค่า 340 ล้านบาท พร้อมกับทำราคาสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นแบบนี้. วันนี้มีเซเนนอนเจ้าคะ

อีกหนึ่งซีกเด็ดที่อยากให้แมงเม่าจับตาดูคือ “โมนิก้า” คงไฟท์ไปยังหุ้น TRC หลังทะยานขึ้นมาเปิดที่ 0.87 บาท บวกไป 0.05 บาท หรือขึ้นไป 6.10% ด้วยวอลุ่มเบาๆ มันเป็นจังหวะของการเริ่มเก็บของเพื่อรอข่าวดีขึ้นใหม่ บวกกับกูรูตลาดหุ้นให้ราคาพื้นฐานสูงถึง 1.15 บาท. เมื่อรวมกับสตอรี่ที่ยังไม่ถูกเปิดออกมาอย่างเป็นทางการ เดือนถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจไม่ใช่หน่อยนะคะ

ปล. เลี่ยงเหลือเกินสำหรับการชกเข้าออกประเด็น “แตกพาร์” ของหุ้นมีฮิสตอรีอย่าง WP ซึ่งงานนี้สาวมั่นหน้าอย่าง “โมนิก้า” รู้สึกได้ถึงกลิ่นตุๆ อยากรู้อยากเห็น เนื่องจากการยอมเอาชื่อเสียงและความเชื่อมั่นมาเป็นตัวประกันถึงขั้นแปดเปื้อน ส่งผลให้ต่อมฮอริโมนกระจริตของเดือนถูกกระตุ้นขึ้นมาโดยฉบับปล้นพร้อมกับขอตังข้อสังเกตว่างานนี้บริษัทอาจมีความจำเป็นชนิดคอขาดบาดตายถึงขั้นต้องยอมเอาความไว้วางใจมาทำเป็นเรื่องเล่นๆ เดียวบอกตามตรงว่ามี Something Wrong! หลังจากนั้นคงต้องมาสืบสาวราวเรื่องกันต่อไป โดยเรื่องนี้จะต้องกระจ่างในอีกไม่ช้านะเจ้าคะ จีบ จีบ ■